



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

156 หมู่ 5 ต.หลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร.0-55267000 แฟกซ์ 0-55267108 <http://www.psu.ac.th>

ฉบับที่ ๗๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. พัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านไอทีแก่ครูทั่วประเทศ



สถาบันครูพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	
Page 1 of 6	
รหัสผ่าน	
Email Address	
1. ชื่อหน่วยงานที่รับฝึกอบรม (ภาษาไทย)	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. ชื่อหน่วยงานที่รับฝึกอบรม (ภาษาอังกฤษ)	Information Technology Center, Pibulsongkram Rajabhat University
3. สาขา (Department/Company/Foundation/Association/University/College/School/Office/etc.)	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4. สถานภาพของหน่วยงาน (Institution/Organization status)	สถาบันการศึกษา



ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. แจ้งให้ทราบว่า ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ศูนย์.IT.) ได้รับการพิจารณาให้เป็นหน่วยพัฒนาครูของสถาบันครูพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นระยะเวลา ๒ ปีตามข้อตกลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับโอกาสในการเข้าฝึกอบรมกับหน่วยการสอนที่มีประสิทธิภาพ ให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะในวิชาชีพ รวมทั้งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำจำนวนชั่วโมงที่ได้เรียนรู้ในหลักสูตรต่างๆ เพื่ออ้างอิงในการขอยกระดับวิทยฐานะ ทั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ โดยออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาครู ทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีดิจิทัลไว้จำนวนกว่า ๑๑ หลักสูตร เป็นหลักสูตรเนื้อหาที่ครอบคลุม เน้นการเรียนรู้การสอน ที่ทันสมัย สอดรับกับนโยบายภาครัฐที่เตรียมความพร้อมสู่กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และการเรียนรู้ตามหลักของ STEM โดยในขณะนี้ สถาบันครูพัฒนา กำลังพิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาหลักสูตรที่ มรพส. ได้ออกแบบไว้ คาดว่าจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง นับเป็นก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ได้บริการวิชาการระดับประเทศ

จากที่สุด - หนือสุด “ก้าวคนละก้าวเพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ” กับตูน บอดี้สแลม เชิญชวนชาว มรพส. ร่วมบริจาคเงินได้ตั้งแต่บัดนี้ - ๘ ธ.ค. ๖๐ ณ คณะ/หน่วยงานที่ท่านสังกัด



มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินในโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ” โดยมี ตูน บอดี้สแลม สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศที่ขาดแคลน ซึ่งได้วิ่งมาราธอนการกุศล เริ่มตั้งแต่ อ.เบตง จ.ยะลา ถึง อ.แม่สาย จ.เชียงราย รวมระยะทาง ๒,๑๘๑ กิโลเมตร

สำหรับคณาจารย์ และนักศึกษาร่วมบริจาคเงินได้ที่ **รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ทุกคณะ** ส่วนผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา บริจาคได้ที่ **กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐** ทั้งนี้เพื่อนำเงินบริจาคทั้งหมดร่วมสมทบเข้าโครงการฯ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งขบวนวิ่งจะ มาถึงจังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

เชิญชวนผู้มีสิทธิเสนอชื่อประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนชุดเดิมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เสนอชื่อได้ที่อธิการบดี ภายใน ๑๕ ธ.ค.นี้

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยประธานกรรมการและคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี ซึ่งจะครบวาระในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดังนั้น อาศัยข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔ **ข้อ ๘ การได้มาของคณะกรรมการ ให้ดำเนินการ** ดังนี้(๑) ให้สภามหาวิทยาลัยโดยคำแนะนำ ของอธิการบดีพิจารณาเลือก ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย การเสนอชื่อกรรมการ อธิการบดีต้องรับฟัง ความคิดเห็นของประชาคม มหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวาง ให้มีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการ ภายใน ๙๐ วัน ก่อนที่ คณะกรรมการจะครบวาระ (๒) เมื่อได้ประธานกรรมการแล้วให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการ และอธิการบดีประชุม พิจารณา สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ การเสนอรายชื่อกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิให้อธิการบดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวางด้วย

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเสนอชื่อประธาน/คณะกรรมการส่งเสริมฯ **ร่วมเสนอชื่อได้ที่ อธิการบดี ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐** เพื่อรวบรวมนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ต่อไป สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย, มีความสนใจ และเห็นความสำคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ, มีความสนใจ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างมหาวิทยาลัย กับประชาชน, มีสถานภาพทางสังคมซึ่งเอื้ออำนวยต่อการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งสามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่ตำแหน่งหน้าที่อีกด้วย

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุมใหญ่ เพื่อร่วมจัดตั้งสหกรณ์ มรพส. ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบริหารจัดการแบบประชาธิปไตย



เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ มรพส. เป็นประธานในโครงการเรียนรู้อารมณ์ร่วมกันเพื่อการจัดตั้งสหกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ท ๒๐๙ อาคารที่ปวิชญ์ มรพส. โดยมี ผศ.ดร.ชุตินพ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มรพส. และรองประธาน เป็นผู้ชี้แจง วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ ซึ่งในที่ประชุมมีความคิดเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง และอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ได้ข้อสรุปอันเหมาะสมสู่การปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมแนวทางความร่วมมือในการบริหารจัดการ รวมทั้งร่วมกันพิจารณาการจัดสรรเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (๐.๒) โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงมุมมองที่คนละต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติตามรูปแบบประชาธิปไตย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาคม มรพส. เข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก

ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะต่างๆ และความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทางสภาคณาจารย์ฯ จะสรุปและรวบรวม นำเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กบม. และสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป โดยข่าวสาร “ศรีพิบูล” จะรายงานผล ให้ทราบต่อไป